

04-06 OCT 2023
CHƯƠNG TRÌNH TOA ĐÀM
 EU-CBAM - Dịch chuyển Biên giới Carbon và các tác động đến Doanh nghiệp Sản xuất Việt
 EU-CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism and its impacts on Vietnamese manufacturing enterprises
 10:00 - 11:00 (04/10/2023)
 Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. HCM

Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong ngành, Buổi tọa đàm "EU-CBAM - Dịch chuyển Biên giới Carbon và Các tác động đến Doanh nghiệp Sản xuất Việt" do METALEX Vietnam 2023 tổ chức là nền tảng lý tưởng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng lợi thế cạnh tranh và nhận diện thương hiệu khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

With the participation of leading experts in the industry, the panel discussion "EU-CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism and the impacts on Vietnamese Manufacturing Enterprises" organized by METALEX Vietnam 2023 is an ideal platform to help businesses minimize risks, increase competitive advantage and brand recognition when participating in the global supply chain.

Diễn giả / Speakers

BÀ TRẦN HƯƠNG GIANG
Giám đốc chuyên môn
 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt Tâm Việt Group

Chi Giang là chuyên viên triển khai các dự án nghiên cứu, đổi mới và Trưởng Chính sách công và Quản lý Fulbright (FORM), một trong những tác giả Việt và biên soạn Báo cáo thường niên EBSCV 2020 và 2022, có kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn tại vùng TP.HCM và nhiều địa phương ở EBSCV, EBSCF.

Chi Giang là thành viên tham gia tư vấn cho Đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Hiện nay, Chi Giang đang là thành viên nhóm nghiên cứu thành lập các liên kết và đơn vị hướng phát triển công nghiệp, EBSCV, Chi Giang thời gian nhiều bài báo với chủ đề về kinh tế và môi trường, môi trường.

BÀ TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG
Head of Sourcing & Supply Chain Consulting
 Source of Asia

Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, sự linh hoạt của chuỗi cung ứng và kỹ thuật để tạo ra các thông tin có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng.

Với vai trò đồng đầu trong bộ phận tư vấn chuỗi cung ứng, tôi luôn muốn cùng các doanh nghiệp tạo nên một hệ sinh thái bền vững và đưa sản phẩm Việt Nam đến với thị trường quốc tế một cách hiệu quả và lâu dài.

ÔNG ĐỖ HUY BÌNH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ truy xuất nguồn gốc TraceVerified

Ông Đỗ Huy Bình là học giả Fulbright, chuyên ngành Quản lý kinh doanh, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong khu vực chính phủ, phi chính phủ và tư nhân, ông được biết đến bởi các dự án và phân tích chính sách và môi trường đặc biệt trong hỗ trợ nông dân và khu vực nông thôn.

Mục tiêu của ông Bình là tiếp cận và tạo nên sự đổi mới của thực phẩm các địa phương toàn cầu, giải quyết cảnh trạng các địa phương hiện tại, hiện và tìm kiếm các công nghệ mới nhất trong các chuyên ngành của các bạn.

ÔNG HUỲNH THANH TRUNG
Giám đốc
 Công ty Cổ phần LEANWARES

Nhà máy thông minh và nhà máy xanh đang là xu hướng. Các nhà máy mới do nước ngoài đầu tư đều hướng đến điều này.

Lợi ích cuối cùng đạt được chính là hiệu quả vận hành, nhà máy thông minh giúp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm chi phí vận hành, giảm chi phí nhân công, tăng năng suất, thể hiện niềm tin và nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp, từ đó tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhân để đăng ký tham dự buổi tọa đàm

UNIQUE EXPERIENCE WITH EXCLUSIVE ACTIVITIES

TRẢI NGHIỆM AN TƯỢNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỘC QUYỀN

EXCITING PUZZLE CHALLENGE
 The most puzzle challenge takes place in the 2-day event, welcoming visitors to compete and win the most attractive prize.

THỬ THÁCH XẾP HÌNH KIM LÔM
 Thử thách xếp hình kim loôm diễn ra trong 1 ngày Triển lãm, chào đón các vị khách tham quan cùng thử tài và giành lấy những phần quà hấp dẫn nhất.

EXCLUSIVE PHOTO BOOTH
 Visitors will be able to take and receive photos at Metallex Vietnam's impressive photo booth.

KHU CHỤP HÌNH LƯU NIỆM
 Khách tham quan triển lãm sẽ được chụp và nhận ảnh kỉ niệm lấy tên tại khu chụp hình ấn tượng.

INDUSTRIAL REVOLUTION VIA TECHNOLOGY SHOWCASE
 METALEX Technology Showcase is the best way to improve your engagement so to offer a way for visitors to receive new technologies at the event.

TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ, TRẢI NGHIỆM MÁY MÓC
 Triển lãm công nghệ và METALEX được xem là một trong những hoạt động tiếp cận nhanh nhất và hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp.

Đăng ký tham quan triển lãm

THÔNG TIN LIÊN HỆ CONTACT INFO

Đổi đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ
 Please contact us to register.

Mrs. Nguyễn Thị Thu Hà
 Contact Center Executive
 +84 908 648 714

Đối tác: **IKX Tradex**